



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สหกรณ์ขอนแก่น เข้าโครงการโซ่ห่วง ช่วยชาติ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นจับมือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น ดึงสหกรณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดเข้าร่วมโครงการโซ่ห่วงช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” ด้วยการสนับสนุนให้ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในสำนักงานของสหกรณ์เปิดเป็นจุดจำหน่ายสินค้าราคาถูกลงกว่าท้องตลาด เน้นสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ 20 รายการ หวังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้สมาชิกและประชาชนทั่วไป

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น ได้บูรณาการในการทำงานร่วมกัน เพื่อดำเนินโครงการโซ่ห่วงช่วยชาติ โดยสนับสนุนให้ร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่ตั้งอยู่ในสหกรณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น เปิดเป็นจุดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการโซ่ห่วงช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นว่าโดยปกติสหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ จะมีสำนักงานตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน และมีร้านค้าหรือจุดจำหน่ายสินค้าประเภท วัสดุ อุปกรณ์การเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อบริการสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปอยู่แล้ว จึงต้องการให้สหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการโซ่ห่วงช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป ได้มีแหล่งซื้อหาสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพที่มีคุณภาพดี ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าครองชีพในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ทางสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นและสำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้ประธานสหกรณ์และผู้จัดการสหกรณ์ได้รับทราบ โดยเชิญผู้แทนสหกรณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมฟังการชี้แจง เพื่อแสดงความประสงค์ในการเข้าโครงการโซ่ห่วงช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” ซึ่งได้รับการตอบรับจากสหกรณ์ว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ด้วย

ด้านนายประเสริฐ ฝายชาวนา หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันราคาอาหารพุ่งสูงและสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ภาระค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น กรมการค้าภายในจึงได้จัดทำโครงการ “โซ่ห่วงช่วยชาติ” ในทุกชุมชนทั่วประเทศภายใต้ชื่อ “ร้านถูกใจ” ซึ่งจะมีการตกแต่งร้านและแสดงตราสัญลักษณ์ของโครงการที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่จะมาเลือกซื้อสินค้าได้เกิดความมั่นใจว่าจะ ได้ซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาด

โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยแบ่งเบารายจ่าย ด้วยการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยการดูแลราคาสินค้าและจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนในราคาต่ำกว่าตลาด จำนวน 20 รายการ ได้แก่ หมวดยาอาหาร เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย น้ำปลา ปลากระป๋อง ซอสปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น และหมวดยา

ของใช้ประจำวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ผ่าอนามัย จึงขอเชิญชวนสหกรณ์ที่สนใจจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าของโครงการโซ่ห่วง ช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” จะได้รับการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการและตกแต่งร้าน จำนวน 10,000 บาท ซึ่งสหกรณ์ใดที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถประสานงานกับสำนักงานการค้าภายในจังหวัดได้ทุกจังหวัด โดยมีระยะเวลาดำเนินการจะไปสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2555 นี้